

บทบรรณาธิการ

วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) ได้รับความกรุณาบทความวิชาการจากนักวิชาการระดับสูงทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งคณาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมเปิดพื้นที่ทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งจากการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยทุกบทความได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ช่วยเป็นกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของผลงานลงตีพิมพ์ โดยในวารสารฉบับนี้มีบทความวิชาการและบทความวิจัย จำนวน 10 บทความ ประกอบไปด้วยบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแห่งความสำเร็จของการเมืองไทย ซึ่งบทความนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมของประชาชนชาวไทยรวมทั้ง วัฒนธรรมของการมองภาพทางการเมืองของคนไทยได้เป็นอย่างดี ตามด้วยบทความวิจัยสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการวิจัยประติมากรรมตามรูปแบบการกลมกลืนทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิพิธภัณฑสถานเมืองมหาสารคาม ซึ่งทำให้ทราบถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมภายใต้แนวคิดความเชื่อของพื้นฐาน ฝั พราหมณ์ พุทธ ที่ฝังรากอยู่ภายใต้วัฒนธรรมอีสาน รวมทั้งเสนอรูปแบบการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยบทความในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ความรู้ ทัศนคติและความพร้อมต่อการเป็นประชาคมอาเซียนของประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม อีกทั้งบทความทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นระดับชาติ เช่น การฟื้นคืนสิทธิชุมชนต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ที่ได้สะท้อนกลไกของอำนาจรัฐที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งบทความวิชาการเชิงแนวคิดที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นกับประชาชน ความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน กับการจัดการที่ดินแนวใหม่ ตามด้วยขบวนการชุมชนนามูลในการปกป้องสิทธิการดำรงชีพ อีกทั้งการจัดการคลังภาครัฐที่เป็นบทความที่สะท้อนถึงลักษณะของการจัดสรรทรัพยากรภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน จากนั้นปิดท้ายด้วยประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจคือแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน: แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการเจ้าของผลงานทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผลงานทางวิชาการที่ทรงคุณค่าเพื่อตีพิมพ์ในวารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือรวบรวมบทความ ตรวจสอบพิสูจน์อักษร จนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นฉบับสมบูรณ์